



มร.ลป. MOU ร่วมกับ AIS จัดทำหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" และพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบดิจิทัล



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายอาทยา หยุ่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค - ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และนักเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ด้วยสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ

การร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลผ่าน "หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์" ยกระดับการศึกษายุคดิจิทัล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ ตั้งเป้าสร้างพลเมืองแก่ครู อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อยกระดับดัชนีสุขภาวะดิจิทัล (Thailand Cyber Wellness Index) กลุ่มประชากรในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้อยู่ในระดับที่รู้เท่าทัน มีทักษะดิจิทัล สามารถใช้งานสื่อโซเชียลและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม ผ่านการนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ในการนี้ ผศ.ชัยวุฒิ โดมเกต ผศ.ดร.บัณฑิตกาญจก ตั้งภากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒน์บุลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย และกิจการพิเศษ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้



มร.ลป. ร่วมเสวนาภาคีเครือข่ายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 รศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเสวนาภาคีเครือข่ายและการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology ในระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 2) กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ภาคีเครือข่าย และนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) ณ โรงแรมเดอะทวิน โลดิสต์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมการเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดยการลงชุมชนที่มี งานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ผลิตภัณฑ์ชุมชนฝั่งชันโรง บึงกรีน ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงงานผ้า Eco - print หมู่บ้านศิรีวัง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การร่วมเสวนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology ตลอดจนการวางระบบและกลไกสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ เป็นวิทยากรเสวนา "ระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ App Tech ในระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบนวัตกรรมพร้อมใช้ (App Tech) ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดูแลระบบ โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัย เข้าร่วมการเสวนากว่า 40 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21 แห่ง

คณะวิทยฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี



เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วีรบุษ ฤทธิพานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ ชั้น 1 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน โดยมี ผศ.ดร.ไพบุลย์ ทุมมาศ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "องค์ความรู้วิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจำวัน" ในรูปของฐานปฏิบัติการเรื่อง ลูกประคบสมุนไพร แคบหมูมหัศจรรย์ ตะกร้าสามไม้ไฟ และสบู่สมุนไพร ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้





มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566



อ.อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ((Sustainable Development Goals : SDGs) ใน 17 เป้าหมาย ตามที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อของ UN ในมิติต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และให้จังหวัดขยายผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนมากที่สุด โดยนำแผนงาน/โครงการประจำของทุกหน่วยงาน รวมถึงโครงการจากกระบวนความคิด มากำหนดกรอบที่สอดคล้องกับ SDGs ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยความร่วมมือของ 7 ภาคเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในพื้นที่ โดยที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับ SDGs แต่ละด้าน และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



มร.ลป. ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ร.ร.พายัพวิทยาคาร และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 อาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ นำเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา "แนะแนวศึกษาต่อ" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมพุทธรักษา โรงเรียนพายัพวิทยาคาร อำเภอพายัพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภายในงานมีการแนะนำหลักสูตร และการจัดนิทรรศการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมชมและสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อตามความสนใจ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพายัพวิทยาคาร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักกว่า 150 คน

ต่อมาในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ และคณะ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน ซึ่งนักเรียนมีความสนใจสมัครเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาครูแนะแนว โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน และส่งใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 15 กันยายน 2566





คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่บริการวิชาการ มอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม



เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ วัดนาคตหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อมอบของขวัญ จำนวน 400 ใบ ให้แก่วัดสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่น โดยระดมดังกล่าวมีการออกแบบให้เหมาะสมกับชุมชน จากแนวคิด “อ้อมกอดฮักนี้ดีลำปาง” ซึ่งเป็นเรื่องเล่าในพระภูกู้ที่เป็นจิตรกรรมช่างแต้มสลักท้องถิ่น เรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 11 และรูปทรงระฆังที่เป็นฐาน 4 เหลี่ยม เปรียบดั่ง “พระมหาวีร 4” ที่ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งเป็นความปรารถนาดี ยอกเห็นคนที่เรารักพ้นจากความทุกข์ มีความยินดีที่ได้เห็นเขามีความสุข มีความเมตตาและเข้าใจเมื่อเวลาที่เขาไม่เป็นอย่างใจเราต้องการ โดยวัดนาคตหลวง เป็นวัดโบราณที่ก่อสร้างขึ้นในราว พ.ศ.2359 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ.2480 และกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 163 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2523 ซึ่งการถวายระฆังในครั้งนี้ พระครูธีรธรรมพิพัฒน์ (พระมหพิพรธรม) เจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้นำเยี่ยมชมวัดและบรรยายประวัติความเป็นมาให้คณะอาจารย์ที่มาร่วมถวายระฆังได้รับฟัง

มร.ลป. จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยทักษะวิศวกรสังคม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย "ผู้สูงอายุสดใส ใส่ใจสุขภาพ"

ผ.ศ.ดร.อนันต์ อูปสอด รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.อดิสร สวยฉลาด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ศศิธร คำมี และ อ.วรรณวิการ์ ไจกล้ำ อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยทักษะวิศวกรสังคม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย "ผู้สูงอายุสดใส ใส่ใจสุขภาพ" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสำรวจและประเมินสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตลอดจนให้ความรู้และทักษะในการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการพลัดตกหกล้ม ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ ภก.เกษม ฝั้นคำอ้าย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการ





คณะกรรมการ มร.ลป. รับการนิเทศตรวจเยี่ยม นักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ จากผู้แทนพระองค์



เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.สุธิดา พลขานี หัวหน้างานโครงการพระราชดำริ ฯ อ.ดร.สุรัชณา โตธนายานนท์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาศาสตรมหาวิท ย อ.ม่อมศรี จิตมโนวรรณ อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ และ คุณกิงดาว ปัดเป่า หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ ร่วมรับการนิเทศตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ จากผู้แทนพระองค์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้ นางสาวอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ รองหัวหน้าแผนกวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวเบญจวรรณ ทองใบเล็ก และนายมาโนช วิพัฒน์โสภากกร ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้เกียรติเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 37 คน พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนให้กับนักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียน และได้มีการสัมภาษณ์สอบถามผลการเรียนของนักศึกษา ทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ

คณะกรรมการ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออมก่อนใช้ และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการออมในมหาวิทยาลัย "MONEY GUIDE"

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออมก่อนใช้ และวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการออมในมหาวิทยาลัย "MONEY GUIDE" เมื่อวันที่ 16 และ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องผลิตสื่อการสอน อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (สพท.สภน.) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนริชรา ปัญญาจักร พร้อมด้วย นางภาลินี ศักดิ์บุญญ ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค และบุคลากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างนักศึกษาครูให้เป็น "MONEY GUIDE" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมทางการเงินที่ดี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่ เป็นแกนนำนักศึกษาหรือ MONEY GUIDE ที่จะช่วยเพื่อนในมหาวิทยาลัยวางแผนการออมเพื่อซื้อของที่อยากได้ สร้างสภาพแวดล้อมอันนำไปสู่พฤติกรรมทางการเงินที่ดี ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ป้องกันปัญหาหนี้สิน ซึ่งเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดี (Financial wellbeing) โดยจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป





สศว. มร.ลป. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลช่างศิลป์ล้านนา งานไม้ฉลุและเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา



เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลช่างศิลป์ล้านนา งานด้านไม้ฉลุและเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา โดยมีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ อว. ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง ในการดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำไปพิจารณาการพัฒนากำหนดด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่างศิลป์ล้านนา ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริม พัฒนาต่อยอดผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ให้เกิดความหลากหลาย โดยใช้ทักษะการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือในรูปแบบ Start UP ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลการผลิตดนตรีพื้นบ้านจากนายทูล มิมัน ผู้ผลิตเครื่องดนตรี ประเภทซิง และ นายชัยวัฒน์ จันตะมะครุดนตรีไทยพื้นบ้าน จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สะล้อ ซอ ซึง และว่าที่ ร.ต.ศิฤงศ์ มีธรรม ผู้ผลิตภาพไม้ฉลุ ณ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการฯ (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นายภาสกร สีเหลือง นายกสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน (ชุดใหม่) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกป๊อป ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานมหัศจรรย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมต่าง ๆ ของสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตลอดจนพิจารณาสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมกว่า 30 คน





กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2566
บัณฑิตฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมจันทน์ท้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันที่ 11 ธันวาคม 2566
พิธีแสดงความยินดีบัณฑิตและการถ่ายภาพหมู่

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมที่ปึงกรักษ์มีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่



บริษัท ลานคอม จำกัด ร่วมกับ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะสมรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy)

Microsoft 365 และทักษะสมรรถนะดิจิทัล

13 ก.ย. 2566
09.00-16.00

อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

ลงทะเบียนที่

Microsoft 365 icons

บริการ Supporter: บุญดีพิพัฒน์ Service Director U2T ลานคอม 310

บริการ Supporter: อนุวัตร Service Engineer U2T ลานคอม 310

aril.lpru.ac.th | arilpru | 063-7979636

งดเหล้าเข้าพรรษา

ดื่มมาหนัก พักตับบ้าง

ลด ละ เลิกเหล้า

เลิกเหล้าไอส 1413

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการฯ เปิด

5 หลักสูตร บทเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

สำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฟรี

ชมวิดีโอการสอน ทำแบบฝึกหัดก่อน-หลังเรียนสอบผ่านรับวุฒิปริญญาบัตรแบบดิจิทัล และรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง

เชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง AIS อุ่นใจ CYBER

ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล

จากเครื่องมือป้องกันภัยไซเบอร์

ด้วยหลักสูตร อุ่นใจ CYBER

อ่านเลย!!

เรียนฟรี! ทุกระดาน

ผ่าน การรับรองหลักสูตร จาก สพฐ.

<https://learniaunjaicyber.ais.co.th/learning-path/57/>

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การประกอบกิจการวิสาหกิจ เพื่อสังคมภายใต้แนวคิดลำปางแบรนด์ร่วมกับ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้อว. ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง

อย.คืออะไร และสำคัญแค่ไหน?

หากท่านเป็นผู้ผลิต และอยากได้ อย. จะต้องทำอย่างไร?

อยากได้ มขช. จะต้องทำอย่างไร?

พบกันวันที่ 8 กันยายน 2566

รับฟังบรรยายหัวข้อ

- การสร้าง MINDSET ในการทำธุรกิจ
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มขช.) และมาตรฐาน อย.
- นวัตกรรมการผลิต และการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า
- ทิศทางแนวโน้มการตลาดยุคใหม่
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการตลาดยุคใหม่

ณ ห้องผลิตสื่อและการสอน ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมัครได้แล้ว วันที่ 31 ส.ค. 2566 ลงทะเบียนผ่าน QR CODE นี้เลย

อาจารย์นพพันธ์ ศรีบุรี
กรรมการผู้จัดการบริษัท ที. โอ.เอ็ม. คอนซัลแตนท์ จำกัด

สอบถามเพิ่มเติม
ผศ.สนธิญา สุวรรณราช โทร. 096-6977623
ผศ.อัญชิชา รุ่งแสง โทร. 081-0313277

U2T.LPRU

ร่วมสร้าง มหาวิทยาลัยสีเขียว

มา ลด เลิกใช้โฟม พลาสติก และแยกทิ้งกันเถอะ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เดินไปสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"ง้อให้ งดรับ"